



hiệp thông & PHỤC VỤ

TUẦN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210 |

website: cdcktpsstockton.com - facebook: cdcktps stockton



Tràng Mân Côi kính dâng Mẹ!

16-10
2022



LẠY MẸ RẤT THÁNH MÂN CÔI cầu cho chúng con

Suốt tháng 10: 6:30PM lần chuỗi Mân Côi

THÁNG MÂN CÔI KỂ CHUYỆN MẸ

Linh mục Baron kể lại rằng: có lần cha đang đọc kinh Nhật Tụng thì có điện thoại mời cha đến giúp 1 người phụ nữ bệnh nặng đang hấp hối, tại chung cư phòng 28. Cha vội vàng đi ngay đến chung cư, phòng số 28. Nhưng vì lầm số, cha đã vào phòng số 18. Căn hộ cũng có một người phụ nữ đang đau bệnh. Cha bước vào thì người phụ nữ thấy bất ngờ có linh mục đến. Bà mừng quá, kêu lên: Thưa cha, đúng Chúa đưa cha đến đây. Đã 10 năm nay, chồng con giận con, không bao giờ mời 1 linh mục nào đến cho con được xưng tội rước lễ. Con muốn trở về với Chúa với Đức Mẹ, là Đấng hằng thương xót con. Hôm nay thật tình cờ, cha nhầm căn hộ mà lại có lợi ích cho con.

Bà giờ cao cổ tràng hạt lên và nói: đây là vật đã cứu con. Đã 10 năm dù bị cấm không cho đi lễ, nhưng con vẫn không bỏ Đức Mẹ. Hằng ngày vẫn lần hạt giữ lòng yêu mến Đức Mẹ. Chính Đức Mẹ đã dẫn cha đến đây. Chính Đức Mẹ đã cứu linh hồn con.

Cha hết sức cảm động vì sự lầm lẫn phòng 18 và 28 mà đã cứu được 1 linh hồn trở về với Chúa, nhờ siêng năng cầu nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi mà người phụ nữ này được ơn chết lành trong tay Chúa.



THÁNH THỂ LÀ CHÍNH THIÊN CHÚA HIỆN DIỆN VÀ MUỐN ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI CON NGƯỜI, NUÔI DƯỠNG HỌ, CHĂM SÓC HỌ, CHỮA LÀNH HỌ VÀ LÀM HỌ SỐNG ĐỜI ĐỜI!

Thật là một MẪU NHIỆM TÌNH YÊU không thể nào có thể hiểu nổi.

Trước mẫu nhiệm quá tuyệt hảo này, thái độ chúng ta ra sao: thờ ơ, lạnh nhạt, bất kính? Hãy đến với Thánh Thể để bày tỏ lòng tạ ơn, yêu mến và tôn thờ Mẫu Nhiệm Tình Yêu này.



BUỔI GẶP MẶT các Thừa Tác Viên phục vụ Bàn Thánh của KHỐI PHỤNG VỤ để học hỏi chuẩn bị sẵn sàng cho việc thờ phượng Thiên Chúa trong các cuộc cử hành PHỤNG VỤ của Cộng Đoàn.

11:45am Chúa Nhật 16-10-2022
Mong gặp mọi Thừa Tác Viên của Cộng Đoàn trong ngày quan trọng này.

CHÚA NHẬT 29 *thường niên*

“Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng.” Lc 18:1

Có lẽ Tin mừng hôm nay là một an ủi lớn lao cho tất cả những ai thường xuyên biết cầu xin. Người ta hay chê trách nhân loại lúc nào cũng chỉ biết xin. Dù mọi thứ trên đời, việc to việc nhỏ gì cũng xin. Thế nhưng, khi nhân loại còn biết xin là điều tốt. Cho dù họ có tin hay không tin, có yêu hay không yêu không quan trọng nhưng còn xin là còn ý thức giới hạn, bất toàn của bản thân. Còn xin là còn ý thức Đấng mà họ cầu xin ấy có khả năng ban cho họ điều họ xin. Có tin, thì người ta mới xin chứ. Cho đến một lúc nào đó, khi cuộc sống này thiếu vắng lời cầu xin khi ấy mới thực sự nguy hiểm. Người ta không biết xin nữa là người ta đã đủ. Người ta đã đủ nghĩa là họ đang xem thường Thiên Chúa và cậy dựa vào sức lực, tài năng của mình. Nhưng thực tế cuộc sống cho thấy, chẳng ai có thể thay đổi được những định luật bất di bất dịch của cuộc sống. Người giàu có, tài năng thế nào rồi cũng sẽ có ngày không thoát khỏi cái chết, không thoát khỏi bệnh tật, tai nạn... Đến lúc đó mới biết thế nào là giá trị của lời cầu xin.

Cử hành Thánh Lễ là làm cho hy lễ thập giá tồn tại mãi. Trong việc cử hành này, Chúa Kitô thực sự hiện diện trong chính cộng đoàn hội họp nhân danh Người, trong thừa tác viên, trong Lời Người và chính bản thể Người thực sự hiện diện liên tục dưới hình bánh và hình rượu. *(Quy Chế Sách Lễ Roma)*

THÁNH LỄ quý giá và cao cả như vậy, người Công Giáo chúng ta không bao giờ bỏ một lễ Chúa Nhật và sẵn sàng tới tham dự Thánh Lễ ngày thường để đáp lại tình yêu lớn lao Chúa Giêsu dành cho chúng ta.



CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN C 16/10/2022

BÀI ĐỌC I: Xh 17, 8-13

"Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, người Amalec đến giao chiến với Israel tại Raphidim, Ông Môsê nói với ông Giosuê rằng: "Người hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalec: ngày mai tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên đứng trên đỉnh núi". Ông Giosuê thực hiện như lời ông Môsê đã dạy, và ra chiến đấu với người Amalec. Còn ông Môsê, Aaron và Hur thì đi lên đỉnh núi. Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận, còn khi ông hạ tay xuống một chút, thì người Amalec thắng thế. Bấy giờ tay ông Môsê mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi, còn ông Aaron và ông Hur thì nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó hai tay ông không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giosuê dùng lưỡi gươm đánh đuổi người Amalec và quân dân nó. *Đó là lời Chúa.*

ĐÁP CA

ƠN PHÙ TRỢ CHÚNG TÔI Ở NƠI DANH CHÚA, LÀ ĐẲNG TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT

- 1) Tôi ngược mắt nhìn lên đỉnh núi cao, ơn phù trợ cho tôi sẽ từ đâu ban tới? Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.
- 2) Người chẳng để cho chân người xiêu té; Đấng bảo vệ người, Người chẳng có ngủ say. Kia Đấng bảo vệ Israel, Người không thiếp giấc, không ngủ say.
- 3) Chúa sẽ bảo vệ thân người, Chúa là Đấng che chở người ở bên tay hữu. Mặt trời sẽ không hại người lúc ban ngày, và mặt trăng cũng chẳng hại người về ban đêm.
- 4) Chúa sẽ gìn giữ người khỏi mọi điều tai biến; Người sẽ bảo vệ linh hồn người. Chúa sẽ bảo vệ người khi đi và khi tới, ngay tự bây giờ và cho đến muôn đời.

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 3, 14 - 4, 2

"Người của Thiên Chúa được hoàn hảo, để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín, vì con biết con đã học cùng ai, vì từ bé, con đã học biết Sách Thánh, và chính Sách Thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả Kinh Thánh đã được Chúa linh hứng, đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đạo công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành.

Cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Đức Kitô, Đấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết, nhân danh cuộc xuất hiện của chính Người và vương quốc của Người: Con hãy rao giảng lời Phúc Âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi; hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn. *Đó là lời Chúa.*

Alleluia Alleluia!

CHÚA PHÁN: "NẾU AI YÊU MẾN THẦY, THÌ SẼ GIỮ LỜI THẦY, VÀ CHA THẦY SẼ YÊU MẾN NGƯỜI ẤY, VÀ CHÚNG TA SẼ ĐẾN VÀ Ở TRONG NGƯỜI ẤY"

PHÚC ÂM: Lc 18, 1-8

"Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kéo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc' ".
Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kịp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?" *Đó là lời Chúa.*

Q/G CHÚA NHẬT 09/10/2022:

\$1,779.00

ĐỪNG THIẬT VỌNG!!

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện và kiên trì cầu nguyện, xin cho chúng con biết thực thi Lời Chúa dạy, để Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu mưu ích cho phần thiêng liêng của chúng con cho tới ngày Chúa lại đến ./ Amen.

Vâng! Kính thưa quý vị, có thể nói chủ đề Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay, là một chủ đề khá quan trọng đối với phạm vi đức tin. Theo đó, câu Lời Chúa quan trọng nhất của đoạn Tin Mừng hôm nay chính là câu cuối (Lc 18, 8b). " ... Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy LÒNG TIN trên mặt đất nữa chăng? "

Vâng! Thiên Chúa vốn dĩ là một mầu nhiệm, nên chi, không ai biết về Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa không mặc khải cho, vì vậy, cầu nguyện không phải chỉ là xin ơn vật chất, mà chính là lúc phạm nhân bày tỏ sự đáp trả ơn mặc khải từ Thiên Chúa một cách khiêm tốn và trung thành, từ đó, khi cầu nguyện, chính là lúc phạm nhân "trả nợ" cho Thiên Chúa, vì họ đã "mắc nợ" Thiên Chúa. Chứ không phải Thiên Chúa mắc nợ chúng ta.

Hiểu như vậy, người ta sẽ không nản chí khi cầu nguyện, trái lại, cầu nguyện là bổn phận tâm linh, vì cầu nguyện là nâng tâm hồn lên để kết hiệp cùng Thiên Chúa là Cha nhân từ. Mặc nhiên, khi con người được kết hiệp cùng Thiên Chúa, thì họ không còn cần đến nhu cầu theo ý họ. Mà là chính Thiên Chúa mới thật là nhu cầu thiết yếu của

họ.

Trở lại đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn của phàm nhân, có nghĩa là cách đối xử của phàm nhân mà dẫn chứng về Nước Trời. Chúa Giêsu bảo: " đừng nản chí khi cầu nguyện" (c 1). Ông quan tòa chiếu cố đến bà góa, không phải vì ông ta tốt, mà là vì bà góa kiên trì. Một sự kiên trì dai dẳng đã làm cho quan tòa phải thực hiện lời yêu cầu của bà góa.

Như vậy, qua dụ ngôn: " quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy" (Lc 18, 1-8), Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết sự kiên trì cầu nguyện. Vì Thiên Chúa sẽ bênh vực kẻ cậy trông Ngài, dù Thiên Chúa có trì hoãn. (c7).

Và tại câu (8a), Chúa Giêsu đã khẳng định: "Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng bênh vực họ". Tại sao? Thưa quý vị, thưa vì chính Người là Thiên Chúa, một lý do đơn giản như vậy.

Nhưng vấn đề là: " ... Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin

trước

trên mặt đất nữa chăng?" (c

8b).

Vâng, Chúa Giêsu đã nhìn thấy vấn đề về " đức tin" của con người, và Người đã cảnh báo.

Có nghĩa là lòng tin của phạm nhân sẽ giảm sút đến độ không còn, nếu họ chạy theo vật chất và nhu cầu trần thế hơn nhu cầu thiêng liêng. Đó là điều đáng buồn, vì chính Chúa Giêsu đã cảnh báo như thế. Đây cũng chính là trọng tâm mà Đức Benedicto XVI đã ban hành "NĂM ĐỨC TIN" vậy. Đức Nguyên Giáo Hoàng đã tâm niệm và áp dụng câu Lời Chúa này để cho ra đời năm ĐỨC TIN. Có nghĩa là "năm cầu nguyện" cho Đức Tin được bền đỗ.

Như vậy, chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội trung tín tiến bước theo Chúa Kitô một cách trọn vẹn hơn nữa trong mọi sự như ý Chúa muốn. Muốn vậy, từng Kitô hữu một phải kiên tâm cầu nguyện, để kết hiệp cùng Thiên Chúa trong mọi thời gian hầu vững tin vào Lời Chúa Giêsu, Đấng là Đường là Sự Thật và là Sự Sống.

(Suy niệm của P. Trần Đình Phan Tiến – Bức Theo)



KINH MÂN CÔI KẾT NỐI VỚI MỌI NGƯỜI VỚI NHAU



Đọc kinh Mân Côi mỗi người được kết nối với Đức Maria và với Đức Kitô, từ đó được hiệp thông với mọi tín hữu.

Kinh Mân Côi là lời kinh phổ cập, đó là kinh của mọi tín hữu. Ai cũng đọc được, từ người trẻ cho đến người già, người thông thái cũng như người ít học, người giàu hay người nghèo, người khỏe mạnh cũng như người đau yếu, khi vui cũng như lúc buồn, khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi. Kinh Mân Côi có thể đọc được ở bất cứ đâu hay trong hoàn cảnh nào, ở nhà thờ, ở nhà mình, ở ngoài đường, trong nơi yên lặng hay giữa chốn ồn ào náo động và nhất là đọc chung với nhau trong gia đình hay những khi có đông người công giáo họp nhau lại. Đọc Kinh Mân Côi với ý thức là mình đang làm một công việc có chất Tin Mừng, được Giáo Hội công nhận và nhiệt tình khuyến khích, một công việc thu tóm lại tất cả cuộc đời Chúa Cứu Thế.



ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Kính mời quý Anh trong Đoàn Liên Minh Thánh Tâm tham dự buổi họp hàng tháng.

Buổi họp sẽ tổ chức vào *lúc 2 giờ chiều Chúa Nhật 16 tháng 10 năm 2022* tại Trung Tâm

Đoàn Trưởng: Tôma Hoàng Thơm

Kính mời.

Cầu nguyện với Đức Mẹ bằng lời kinh Mân Côi, chúng ta được kết nối với Chúa Giêsu là nguồn mạch ban sự sống. Bóng đèn muốn được toả sáng thì phải được nối kết với nguồn điện. Cành nho muốn được trở sinh hoa trái thì phải được tháp nhập vào thân nho. Bàn tay muốn sống còn và hoạt động thì phải liên kết với cơ thể. Con người muốn được sống dồi dào và vĩnh cửu thì phải nối kết với cội nguồn là Chúa Giêsu.

Chuỗi Mân Côi mang đến vô vàn huyền diệu cho con người. Ai yếu đuối, Kinh Mân Côi đem cho sức mạnh; ai tội lỗi, Kinh Mân Côi dắt về ơn thánh; ai bất hạnh, Kinh Mân Côi giúp bình tĩnh tìm ra hướng lối vươn lên; ai khô khan, Kinh Mân Côi giúp khám phá ra những ánh lửa vẫn còn ẩn giấu trong những đám tro tưởng như nguội lạnh.

Kinh Mân Côi là lời kinh kết nối mỗi người với Chúa Giêsu, với Mẹ Maria và với nhau. Đó là kinh nguyện phổ biến, vừa dễ đọc vừa dễ cầu nguyện mà lại mang lại nhiều ích lợi cho linh hồn.

Chuỗi Mân Côi nuôi dưỡng đời sống nội tâm phong phú. Chuỗi Mân Côi làm lòng người lắng dịu, thanh thản bình an để chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và ca ngợi Mẹ Maria. Cầm Chuỗi Mân Côi trên tay, chúng ta sẽ thấy mình được tăng thêm nghị lực, sống vươn lên với niềm Tin, Cậy, Mến.

Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta quyết tâm sống theo lời Mẹ trong dịp hiện ra lần cuối tại Fatima là “hãy siêng năng lần hạt”. “Ai mến Mẹ thì yêu thích chuỗi Mân Côi. Bởi vì chỉ có người yêu mới lặp lại một chuyện, một lời mà không biết nhàm chán” (Đường Hy vọng số 947).

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An